



# จันทร์กระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวรายวัน  
Newsletter

ฉบับที่ 29 ปีที่ 12 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560



งานประชาสัมพันธ์จันทรเกษม

## ชวนบัณฑิตศึกษาอบรม

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในศตวรรษที่ 21 วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 60 เวลา 08.30 - 16.30 น. จะมีการจัดกิจกรรม “เทคนิควิธีการเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ” เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนบทคัดย่อ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ เบอร์ 0 2513-6968 หรือเบอร์ภายใน ต่อ 1901 และ 1903 ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60 (ตัวนจำนวนจำกัด)

## ฟังทางนี้!!! สอบปลายภาคแล้วนะ



ฟังทางนี้!!! มาถึงแล้ว สำหรับฤดูกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 โดยจะเริ่มสอบวันที่ 6 - 18 ธ.ค. 60

รอช้าไม่ได้แล้วนะคะ!!! น้อง ๆ ต้องรีบอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนในแต่ละวิชา

อย่าลืมที่จะพักผ่อนให้เพียงพอด้วย และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เตรียมหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบให้พร้อม เพราะที่ผ่านมาในวันสอบน้อง ๆ มักลืมนำบัตรนักศึกษาไปด้วย บ้างก็บัตรหาย หรือยังไม่ได้ทำก็มี!!!

น้อง ๆ คนไหนที่ลืมนำบัตรนักศึกษาให้ไปติดต่อขอใบแทนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และอย่าลืมแต่งกายนักศึกษาให้ถูกระเบียบนะคะ ไม่เช่นนั้นน้อง ๆ จะไม่ได้รับบริการเป็นแน่!!!

...ถ้าเข้าห้องสอบไม่ได้ อย่าหาว่าไม่เตือนกันนะจ๊ะ...!!!

## ประกาศ!!!

### จองชุดครุยบัณฑิต



มหาวิทยาลัย แจกกำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ต้องการจองชุดครุย ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ



## เตรียมออกบูท

งานประชาสัมพันธ์ ต้องขอขอบคุณน้อง ๆ จิตอาสา จาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มาช่วยกันจัดเตรียมเอกสารในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค. 60 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

สามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://www.op.chandra.ac.th/pr/index.php/home>